

มาตรฐานที่ 2

ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน

ที่	ผลงาน/รายการปฏิบัติ	หมายเหตุ
1	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5ส เพื่อสร้างนิสัยการปฏิบัติตนรู้จักจัดการกับงานให้เป็นประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ	
2	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน โดยร่วมกับนักเรียนทำบุญตักบาตร และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน เป็นการปลูกฝังความรักและความห่วงใยนักเรียนได้ดูแลรักษาโรงเรียน	
3	การนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก กตัญญู กตเวทีในการต่อนักเรียนที่ครูได้ทำหน้าที่อบรม สั่งสอน แก่นักเรียนมา	
4	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนให้รู้จักการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	
5	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ต้านภัยยาเสพติด” โดยนักเรียนได้มีการจัดป้านนิเทศเกี่ยวกับภัยขอยาเสพติด และเข้าร่วมรณรงค์เดินในการต่อต้านภัยจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนรู้จักภัยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติดและหาแนวทางป้องกันตนเองได้	
6	การนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอา โดยร่วมกับเทศบาลเมืองพล ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น	
7	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยนักเรียนได้เข้าร่วมถวายพระพร และจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติ	
8	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้นำโครงการ ผลงานนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางหมวดวิชาวิทยาศาสตร์	

9	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ซึ่งให้นักเรียนได้มี การพัฒนาทักษะทางด้านพละนาฏศิลป์ การบริหารงานด้วยตนเอง การรู้จัก แก้ปัญหา วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง	
10	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยนักเรียนได้เข้าร่วมถวายพระพร และจัดป้าย นิเทศเทิดพระเกียรติ	
11	การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันคริสต์มาส เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเหตุการณ์จริงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ ประโยชน์	